



นักรณรงค์จากทั่วโลกเรียกร้องให้ชะลอโครงการท่อส่งก๊าซของจีนในพม่าเพราะส่งผลกระทบต่อภัยร้ายแรง

ห้ามเผยแพร่ก่อน 1 มีนาคม 2555

ประเทศไทย 1 มีนาคม 2555 –หน่วยงาน 130 แห่งจาก 20 ประเทศจัดการเดินขบวนรณรงค์พร้อมกันในวันนี้ พร้อมกับยื่นจดหมายเรียกร้องให้ฯลฯ ประธานาธิบดีอูเต็งเส่งแห่งพม่าชะลอโครงการท่อส่งก๊าซและน้ำมันของจีนที่สร้างขึ้นในพม่า จดหมายแสดงข้อกังวลที่หนักแน่นต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบต่อด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยบริษัทจากพม่า จีน เกาหลีใต้และอินเดีย

ในปัจจุบัน โครงการก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซช่วย (Shwe Gas and Trans-Burma Pipelines Project) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีจุดเริ่มต้นจากชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2556 โครงการนี้จะเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศแหล่งใหญ่ที่สุดของพม่า ทำให้เกิดรายได้ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในช่วงเวลา 30 ปี

จดหมายเปิดผนึกถึงฯลฯ

ประธานาธิบดีอูเต็งเส่งประณามอย่างรุนแรงต่อการเวนคืนที่ดินทำกินหลายพันไร่เพื่อนำไปใช้ในโครงการ ทั้งทหารของรัฐบาลยังโจมตีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซทางตอนเหนือของพม่าด้วย ในจดหมายยังอ้างถึงการที่รัฐบาลพม่าสั่งการให้ชะลอเชื่อมมิตโธสันและโรงไฟฟ้าถ่านหินทวายเมื่อเร็ว ๆ นี้ และ “เรียกร้องให้มีการใช้นโยบายที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้มีการชะลอโครงการออกไปทันที”

ก๊าซธรรมชาติจากโครงการจะถูกส่งออกไปประเทศจีน แต่ในขณะที่ประชาชนชาวพม่ากว่า 75% ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ “ความโกรธเคืองจากการสร้างท่อส่งก๊าซเพิ่มขึ้นมากทุกวัน ประธานาธิบดีอูเต็งเส่งควรรับฟังเสียงของประชาชน” วงอ่อง (Wong Aung) กล่าว

รายได้จากการขายก๊าซและน้ำมันในพม่าไม่มีการบริหารอย่างโปร่งใส “ตามโครงสร้างที่ขาดการตรวจสอบในปัจจุบัน รายได้จากการขายก๊าซในโครงการนี้จะยิ่งส่งเสริมการทุจริตและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน” วงอ่องแห่งขบวนการก๊าซธรรมชาติช่วย (Shwe Gas Movement) กล่าว

ขบวนการก๊าซธรรมชาติช่วยสนับสนุนสิทธิของชุมชน และระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

หากต้องการอ่านจดหมายเปิดผนึก

ติดต่อ

Wong Aung: +66(0)857133344 wongaung@gmail.com (อังกฤษและพม่า)

Phyo Phyo, +66 (0)853283947 phyophyo@shwe.org (พม่า)

###

For more information visit: www.shwe.org